

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.41 บาท แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค คาดกรอบ 33.37-33.47 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.41 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่าตามสกุลในภูมิภาค แต่การอ่อนค่าเริ่มจำกัดและเริ่มเห็นการขายดอลลาร์ของผู้ส่งออกที่ระดับ 33.50 บาท มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.37-33.47 บาท

* นายจิตติพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ดินที่ผ่านมายังคงเป็นช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐและทั่วโลก ตลาดจึงมีแนวโน้มเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) ต่อเนื่อง ขณะที่ภาพความเสี่ยงใหม่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากตลาดตราสารหนี้ที่นักวิเคราะห์เริ่มมองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจมีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้น

แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 0.08% สูงที่สุดในรอบกว่า 6 เดือน ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐและบอนด์ยีลด์ของเยอรมันก็ไต่ขึ้นแตะระดับสูงที่สุดในรอบ 5 สัปดาห์เช่นกัน ภาพรวมความเปลี่ยนแปลงในตลาดบอนด์นี้ค่อนข้างชัดเจนว่านักลงทุนไม่ได้ระวังตัวว่า มีโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือธนาคารกลางยุโรปจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่แรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ตลาดผันผวนเร็วขึ้น

เรามองว่าปัจจัยดังกล่าว (บอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวขึ้นทั่วโลก) น่าจะส่งผลลบกับเศรษฐกิจและตลาดทุนของฝั่งยุโรปและญี่ปุ่นไม่มาก แต่จะช่วยหยุดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับยูโรและเยนได้

ในฝั่งเอเชียยังคงต้องระมัดระวังการอ่อนค่าของเงินหยวนเพราะมีความแตกต่างกับประเทศพัฒนาแล้ว ธนาคารกลางจีนและรัฐบาลจีนยังคงมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายทั้งการคลังและการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าได้อีก

"สำหรับค่าเงินบาทระหว่างวันมีสภาพคล่องต่ำมาก จึงมักโดนดึงไปพร้อมกับ การเปลี่ยนแปลงของตลาด อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นผู้ส่งออกกลับมาขายในระดับราคา 33.50 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งผู้นำเข้ายังคงรอจังหวะซื้อเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนตัว มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 33.37-33.47 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.66 บาท จากวานนี้ 94.43 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,610.98 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 456.76 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.349 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้